



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย) ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา โดยสมัครในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบสำหรับผู้สมัครสอบ ในตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย) ดังนี้

๑. กำหนดวันสอบในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. ระเบียบและวิธีการสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบ ดังต่อไปนี้

๒.๑ การสอบจะดำเนินการสอบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบและให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่กำหนดไว้

๒.๒ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ไปในวันสอบเพื่อแสดงตน

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย) ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะที่ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการประเมินประวัติส่วนตัว ผลงานที่ผ่านมา และการสัมภาษณ์ในแต่ละสมรรถนะฯ เช่น พิจารณาความสามารถ หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความรอบรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบุคลิกภาพอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

อนึ่ง ในการสมัครสอบคณะกรรมการฯ ได้ตรวจเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิในการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว

ทั้งนี้ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซต์ www.chiangraipao.go.th และเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ www.officer.chiangraipao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางอติฉัตร วันไชยธนวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย